
รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดอบจ.พิษณุโลก 

ครั้งที่ 11/๒๕๖๔ 
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
********************************* 

ผู้มาประชุม 
๑. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๒. ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ผ่านระบบZoom) 
๓. นายธวัชชัย พ่ึงสมบัติ   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๔. นางประนอม ทิวะพันธุ์   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๕. นายสุชาติ อินทับทิม   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
๖. นางสีไพร โกธรรม   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๗. นายอำนวย ตาวงค์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๘. นางอรัญญา เนตรผสม   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๙. นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ฯ 
๑๐.  นายบัญชา พินิจอุปพันธ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๑.  นายวีรวัฒน์ ปานแสง   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
๑๒.  นางสุวิมล เจริญพร   ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๓.  นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
๑๔.  นายวัทธิกร ขวัญจริง   ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๕.  นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๑๖.  นางสิริวรรณ บูรณสิงห์   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๗.  นายวินัย ศรีวงษา   ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม (ผ่านระบบZoom) 
๑๘.  นายอโณทัย บัวขัน   ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (ผ่านระบบZoom) 
๑๙.  ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  รก.ผอ.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๒๐.  นายยศ ชาติรังสรรค์   ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒๑.  น.ส.สิริพร นันท์ตา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักปลัด ฯ 
๒๒.  นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ  หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ฯ  
๒๓.  นายชมภู จันทร์เชื้อ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๔.  นายภูษิต สังข์เมือง   หัวหน้าฝ่ายการประชุม สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๒๕.  น.ส.ชนนิกานต์ สิทธิวงศ ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา ฯ สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๖.  นางพนม ชาติสุนทร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๗.  นายวิชิต สุขสินธารานนท์   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานกองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๘.  นายทัศนัย สิงห์โตทอง     หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๙.  น.ส.ใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
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๓๐.  นางเบญญา บำรุงพงศ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตาม 
                                         และประเมินผล กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 

๓๑.  น.ส.จำรัส เขาด ี    หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
๓๒.  นางกานต์จิรา ชูเถื่อน    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
๓๓.  นางศรีวรรณ ประพฤติธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

     กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
๓๔.  นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล    หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง (ผ่านระบบZoom) 
๓๕.  นายทรงศักดิ์ อารีย์พัฒนไพบูลย์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๖.  นายพิชิต ขอผล     หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง (ผ่านระบบZoom) 
๓๗.  นายอรุณ ปุมสันเทียะ        หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพย์ ฯ (ผ่านระบบZoom)  
๓๘.  นางละเอียด อินสุข   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทรัพย์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๓๙.  นายเฉลิมพล เพชรทิม    หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ กองทรัพย์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๔๐.  นางสุรัสวดี กาญจนนาภา   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๔๑.  นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม       นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ กองพัสดุ ฯ  

     (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๒.  น.ส.กนิษฐิกา แพงลาด   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (ผ่านระบบZoom) 
๔๓.  น.ส.ชุลีกร ฉายะกูล   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่  

     (ผ่านระบบZoom) 
๔๔.  นายปรีชา มั่นระวัง   หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมสร้างคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

     (ผ่านระบบZoom) 
๔๕.  นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม 

                                         (ผ่านระบบZoom) 
๔๖.  ว่าที่ร.อ.ภานุพงษ์ มั่นนุช  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน 

                                         กองสวัสดิการสังคม (ผ่านระบบZoom) 
๔๗.  ด.ต.นิติ แก้วชื่น    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม (ผ่านระบบZoom)  
๔๘.  ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬา 

                                         และนันทนาการ กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๔๙.  นางวิลาวัณย์ เมโรนิต   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

                                         กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๕๐.  นางสิชากรณ์ โพธิ์ทอง   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

                                         และวัฒนธรรม กองศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๕๑.  น.ส.ใจชนก วงศ์ใจฟู   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

                                         กองสาธารณสุข  
๕๒.  นายพชรพงศ์  สร้อยเพ็ชร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  

                                         กองสาธารณสุข  
๕๓.  น.ส.นันท์นภัส พ่ึงพิณ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

                                         กองสาธารณสุข  
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๒. นายถนอมชัย บุตรวงษ์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๓. ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร จีนด้วง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๔. นางเวียงมาศ ธีระแนว   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ลาพักผ่อน) 
๕. นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (ลาพักผ่อน) 
๖. นายเสกสรร กุลสุนทร    หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง (ติดภารกิจ) 
๗. นายสุรัตน์ ลิมานนท์ดำรง   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง (ติดภารกิจ) 
๘. นางนฤมล พรดิลกธรรม   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองยุทธศาสตร์ ฯ (ลาพักผ่อน) 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางจันทิมา สังขดิษฐ์   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  หน่วยตรวจสอบฯ 

      (ผ่านระบบZoom) 
๒.  น.ส.ขวัญรักษ์ หมื่นศรีชัย  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หน่วยตรวจสอบฯ 

      (ผ่านระบบZoom) 
๓. น.ส.สธุาสินี ปรางทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ 

                                          (ผ่านระบบZoom) 
๔. น.ส.สวุพัชร สิงห์ส ุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์ ฯ 

      (ผ่านระบบZoom) 
๕. น.ส.จุฬารัตน์ ชมสวนสวรรค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ 

      (ผ่านระบบZoom) 
๖. ว่าที่ ร.ต.กมลภพ วัฒนกุล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๗.  น.ส.ธมลวรรณ สีสังข ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๘.  นายธีรเดช นรัตถรักษา   นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๙.  น.ส.จุฑาจินดามณี ชวดีเขื่อนแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๑๐.  น.ส.ณิภัทรา หอมสอาด   รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา ฯ  
๑๑.  นางกรวิการ์ ผูกพานิช   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปลัด ฯ 
๑๒.  นายภัทระ ทองคำพงษ์   ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ฯ 
๑๓.  น.ส.ศิริกาญจณ์ ฉายะกูล  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สำนักปลัด ฯ 
๑๔.  น.ส.นวพร คงศิริ    ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  สำนักปลัด ฯ 
๑๕.  นายนครินทร์ นิลแพทย์   ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  สำนักปลัด ฯ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 

นายมนต์ชัย ว ิว ัฒ น ์ธนาฒ ย ์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กำชับส่วนราชการให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด                 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก และ                  
ห้ามข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
กรณีมีความจำเป็นให้ทำหนังสือชี ้แจงเหตุผลความจำเป็นและขออนุญาต                 
ต ่อผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดพิษณุโลกโดยผ่านผ ู ้บ ังค ับบัญชาตามลำดับชั้ น                       
เมื ่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที ่ให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกโดยเคร่งครัด  อย่าประมาทโดยใช้มาตรการ 
DMHTTA การสร้างระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ ทดสอบ
อุณหภูมิ 3 ตัวแรกสำคัญสร้างระยะห่างอย่างไรพยายามติดต่อกันให้น้อยที่สุด 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ  

: การประช ุมคร ั ้ งท ี ่  10/2564 เม ื ่อว ันอ ังคารท ี ่  6 กรกฎาคม 2564                
จำนวน 10 หน้า 
     - ขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุม 

นางสุวิมล เจริญพร  
ผอ.กองคลัง 

: ขอแก้ไขหน้าที่ ๑ ปี 2562 - 2563 ตัดคำว่ามีออก เป็น “และเงินสะสม”            
ตัดคำว่า “บางโครงการออกที ่ย ังไม่ได้เบิกจ่ายคงเหลือ” ออก แก้ไขเป็น           
“ปี 2562 - 2563 และเงินสะสมที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคงเหลือ 76 โครงการ” 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 

  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา 

- ติดตามเรื่องร้องเรียนที่มีผู้บุกรุกด้านหลังพระราชวังจันทน์ ด้านติดกับ
ซอยพระร่วง ๕ มาทำรั้วทำคันดินติดคลอง 

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษาฯ  

: ได ้ประสานสำนักปลัด ฯ ได ้ส ่ง น.ส.ศ ิวนาถ จ ูเทศ ร ่วมกับเจ ้าหน ้าที่                    
กองการศึกษา ฯ ได้ลงพื้นที่ไปเบื้องต้นแล้ว และได้ประสานกับทางรองประธาน
ชุมชน ท่านพันโทวันชัย เขื่อนแก้ว ได้เข้าไปตรวจสอบพร้อมกันก็ได้พบกับผู้บุกรุก 
ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วเขาไม่ได้บุกรุกอะไร เขาไปปลูกผัก ได้แจ้งเจ้าบ้านแล้วยินดี              
ที่จะเอาแนวรั้วกับประตู ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และนำวัสดุที่แปลกปลอม
ออกมาเรียบร้อยแล้ว 

นายมนต์ชัย ว ิว ัฒ น ์ธนาฒ ย ์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เป็นคันดินธรรมชาติหรือสร้างขึ้น 

นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ 
หัวหน้าฝ่ายนิติการ  
สำนักปลัด ฯ 

: เขาทำขึ้นมาเอาไว้ปลูกผักคือเหมือนเรามีคันดินแต่ว่าไม่สูงมากเขาก็เอาดิน
ขึ้นมาถมเพ่ือให้มันสูงขึ้นอีก 
     เจ้าหน้าที ่กองการศึกษา ฯ ลงพื ้นที ่ไปเมื ่อวันที ่ 16 กรกฎาคม  ๒๕๖๔       
พร้อมด้วยรองประธานชุมชน ฯ  วันที่เราเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เราได้พบกับ
คนที่เขาทำพอดี เลยแจ้งเขาได้ว่าให้เขาดำเนินการแก้ไขคือ นำสังกะสีออก                 
แล้วปรับปรุงพื ้นที ่ดินให้เป็นปกติ  ซึ ่งเขาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงออกแล้ว             
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้รับแจ้งแล้วว่าเขาปรับปรุงคันดินให้เป็นไปตาม
ระดับที่มันเคยมีอยู่แล้ว และสังกะสีได้เอาออกไปแล้ว ทางฝ่ายนิติการจะส่งเรื่อง
ให้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ ่งได้รับการร้องเรียนมาให้แจ้งผู ้ร ้องว่าทางเรา
ดำเนินการเข้าไปแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณกองการศึกษา ฯ ร่วมบูรณาการ
ในครั้งนี ้

การ Work Form Home ก็เป็นส่วนหนึ่ง การสร้างระยะห่างหากไม่จำเป็น          
ไม่ต้องไปไหนให้อยู่กับบ้าน อยู่กับตัวเอง การสวมหน้ากากอนามัย ก็สำคัญ 
หน้ากากอนามัยควรใช้วันเดียวทิ้ง ทิ้งให้ถูกสุขลักษณะ หน้ากากอนามัยเป็นตัว
ปกป้องที่ดีในการที่จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกาย ล้างมือบ่อย ๆ โดยสบู่ หรืออย่าง
น้อยถ้าไม่มีจริง ๆ ก็ล้างแอลกอฮอล์  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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นายมนต์ชัย ว ิว ัฒ น ์ธนาฒ ย ์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอบคุณที่ใส่ใจในการทำหน้าที่ของเรา 
     - ฝากช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นกองไหน ทรัพย์สมบัติสาธารณะภายใต้
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดูแลอย่าให้คนมาบุกรุก
ทำลายขอบคุณมากที่ไปดำเนินการ 
     - ติดตามเรื่องเร่งรัดเบิกจ่ายรวมถึงรายจ่ายค้างจ่ายงบประมาณรายจ่าย              
ปี 2564 กองคลังเงินจะหมดหรือยัง 

นางสุวิมล เจริญพร  
ผอ.กองคลัง 

: รอเงินเข้า ทุกส่วนราชการเบิกจ่ายเงินตามปกติ 

นายมนต์ชัย ว ิว ัฒ น ์ธนาฒ ย ์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กองไหนเอาเงินไปนอนเฉย ๆ มีหรือไม ่

นางสุวิมล เจริญพร  
ผอ.กองคลัง 

: ส่วนใหญ่เขาก็ใช้กันหมด แต่ว่าในระบบมันยังไม่ถูกตัดเป็นจ่ายจริง อยู่ระหว่าง
ดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ 

นายมนต์ชัย ว ิว ัฒ น ์ธนาฒ ย ์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: โครงการจัดอบรมอะไรที่ไม่ได้จัดเอาไปนอนเฉยๆไม่มีประโยชน์ โครงการอะไร 
ที่ไม่ได้ดำเนินการ สามารถนำไปใช้ส่วนอื่นได้ ถ้าไม่ได้ใช้ก็ต้องคืน ไปตรวจสอบดู
ทุก ๆ กอง คราวหน้าต้องมาดูรายงานว่าอะไร ที่ไม่ได้ใช้ การจัดอบรมไม่ได้ใช้
แน่นอน ไม่มีการกันเงินโดยผู้ว่า ฯ ถ้าจะกันต้องมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 4 เสนอให้ที ่ประชุมทราบ การนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานในห้วงเดือน ๒๒ มิถุนายน -               
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

๔.๑ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นางสาวสิริพร นันท์ตา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
สำนักปลัด ฯ 

 

: ขอรายงานผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
เรื่องท่ี ๑ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีส ินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัว  ว ันที ่ ๒๘  
กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักปลัด ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงป้ายข้อความด้านหน้า
ทางเข้าสำนักงาน และจัดตั้งโต๊ะ หมู่บูชาบริเวณด้านหน้า การจัดผ้าระบาย และ
ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ พร้อม
ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว พร้อมทั้งเชิญชวนคณะผู้บริหาร 
บุคลากรในสังกัดลงนามถวายพระพร ได้ ๒ ช่องทาง สมุดลงนามถวายพระพร
และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก www.ppao.go.th 
     เรื ่องที่ ๒ จัดเจ้าหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้า
บริเวณแยกสุรสีห์กับบริเวณด้านหน้าของสามแยกเรือนแพ เพื่อให้สวยงามและ
สมพระเกียรติ นอกจากนั ้นว ันที ่ 7 และวันที ่ 14 กรกฎาคมที ่ผ ่านมาได้
ประสานงานกับเจ ้าหน้าที ่กองช ่างรวมทั ้งส ่วนราชการเข ้าร ่วมกิจกรรม                      
Big cleaning Day ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกตามที่จังหวัดได้รับมอบหมายภารกิจ
ให้เรา ซึ ่งผลการดำเนินงานก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ ่งท่านผู ้ว ่า ราชการ ฯ                  
ก็ได้ชมเชยมาขอขอบคุณทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
     เรื่องที่ ๓ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณา
ความเสี่ยงของทุกส่วนราชการที่เกิดจากปัญหาในการทำงาน ซึ่งการประชุมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของ LPA 

http://www.ppao.go.th/
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     เร ื ่องที ่ ๔  ว ันที ่ 28 มิถ ุนายน 2564 ได้จ ัดประชุมคณะกรรมการ                   
เพื ่อคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสำหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการหนึ่งใน 66 ตามแผนป้องกัน
ทุจริตของ ปปช. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
     เรื่องที่ ๕ ได้จัดเจ้าหน้าที่งานท่องเที่ยวลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกแหล่ ง
ท่องเที ่ยวซึ ่งเป็นโครงการ ฯ ตามนโยบายที ่ท่านนายกได้แถลงต่อสภา ฯ                
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยว 

 ฝ่ายนิติการ 

นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ 
หัวหน้าฝ่ายนิติการ  
สำนักปลัดฯ 

: การดำเนินงานของฝ่ายนิติการมีทั้ง ร้องเรียนและเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่
ตามมติครม.เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ทางฝ่ายนิติการได้ตั้งข้อสังเกตว่า
ทางโรงเร ียนอบจ.ที ่ม ีอย ู ่  2 แห่งค ือโรงเร ียนศร ีอ ินทราทิตย ์พ ิทยาคม                     
กับโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม ได้มีพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ           
จึงได้ประสาน 2 โรงเรียนเพื ่อขอข้อมูลว่าทางเราตั ้งสมมติฐานผิดหรือไม่              
จากการตรวจสอบพบว่าทางโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติบ้านเนินเพ่ิมซึ่งมีท้องที่ในตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย           
ซึ่งตามประกาศของกรมป่าไม้ได้กำหนดบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้ใช้ประโยชน์  
โดยมีการทำสัญญา การใช้ประโยชน์เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2536 สัญญา
จะหมดในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการต่อสัญญา 1 ครั้ง 
คือ 30 ปี โดยทางเราจะต้องจ่ายค่าปลูกป่าชดเชยในการต่อสัญญาหนึ่งครั้ง    
เป็นจำนวนเงินประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท และทางโรงเรียนบางกลางท่าว
พิทยาคม ตั ้งอยู ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขานกกระยาง  ตำบลบ้านแยง              
ซึ่งมีการทำข้อตกลงการใช้พื้นที่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2531 สัญญา 30 ปี 
เหมือนกัน จะหมดวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวไม่มีการจ่าย
ค่าชดเชยการปลูกป่า สำหรับการแบ่งพื ้นที่การดูแลของแนวเขตป่าจะแบ่ง
ออกเป็น 2 อย่าง คือการขอใช้พ้ืนที่ป่า ต้องติดต่อกบัสำนักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 4 โดยจะติดต่อในเรื่องของการขอใช้พื้นที่แก่งซอง แต่ถ้าเป็นเรื่องเขตป่า
สงวนแห่งชาติจะต้องดำเนินการขออนุญาตกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ซึ ่งการดำเนินงาน 2 อย่าง เขาแยกกัน            
ทางฝ่ายนิติการ ได้เข้าไปดำเนินการติดต่อประสานงานเมื่อวันที่ 19 - 20 
กรกฎาคม 2564 จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พิษณุโลก กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน ซึ่งสามารถดำเนินการขอใช้พ้ืนที่
ตามมติ ครม. ของ วันที่ 23 มิถุนายน 63 ซึ่งจะหมดเวลาที่เขาขยายไปอีก 
120 ว ัน ค ือว ันท ี ่  7 ก ันยายน 2564 ซ ึ ่ ง เบ ื ้ องต ้นท างสำน ักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกได้แจ้งว่าสามารถทำเรื่อง
ขอใช้พื้นที่ทั้งสองแปลงนี้ได้เลยโดยที่ถ้าสมมุติว่ามติ ครม. อนุมัติ ให้เราใช้พื้นที่
ทาง อบจ.พิษณุโลก ก็ไม่ต้องเสียค่าชดเชยการปลูกป่า ซึ่งจะสามารถประหยัด
งบประมาณได้จำนวนเงินประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ ่งตอนนี้สัญญา             
ยังไม่หมดอายุแต่สามารถทำขอไปได้เลย โดยทางฝ่ายนิติการจะได้ออกไปสำรวจ
พิกัดร่วมกับหน่วยพัฒนาป่าไม้อำเภอนครไทยและนำเรื่องนี้เสนอคณะผู้บริหาร         
เพ่ือลงนามในการขออนุญาตการใช้พ้ืนที่ป่าสงวนต่อไป 
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นายมนต์ชัย ว ิว ัฒ น ์ธนาฒ ย ์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ป่าสงวนตกลงว่าเป็นอย่างไร 

นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ 
หัวหน้าฝ่ายนิติการ  
สำนักปลัดฯ 

: ขอไปที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก 
     เร ื ่องราวร ้องเร ียนร ้องท ุกข ์  เร ื ่องห ้องน ้ำแก ่งซอง เป ็นห ้องน ้ำที่               
อบจ.พิษณุโลก ไปดำเนินการก่อสร้างและให้ผู้เช่าจัดหาผลประโยชน์ว่ามีการ
ระบายน้ำเสียจากห้องน้ำเข้ามาในบริเวณที่ติดกับแนวเขตของชาวบ้าน ทางฝ่าย
นิติการร่วมกับกองช่างเข้าไปตรวจสอบพื้นที ่ได้พบผู ้ร้องเรียนพอดี จึงไป
สอบถามว่าที่ร้องเรียนมาคือ ห้องน้ำเกิดความเสียหายใช่หรือไม่ เบื้องต้นเขา
บอกว่ามีการระบายน้ำเสียจากห้องน้ำ ซึ่งตอนนี้ห้องน้ำปิดใช้บริการ เพราะว่า
ไม่มีผู ้ท่องเที ่ยว เบื ้องต้นได้แจ้งผู ้ร ้องเรียนไปแล้วว่าทาง อบจ.พิษณุโลก             
จะดำเนินการแก้ไขลอกร่องน้ำ เพื่อให้น้ำระบายได้ แต่ผู ้ร้องเรียนไม่พอใจ              
กับการแก้ไขของ อบจ.พิษณุโลก เหตุผลเพราะว่าผู้ร้องเรียนเขาต้องการให้ 
อบจ.พิษณุโลก รื ้อห้องน้ำทิ ้งเพราะว่าตัวผู ้ร ้องเรียนมีพื ้นที ่ติดกับห้องน้ำ            
อบจ.พิษณุโลก เขาต้องการขายที่ ซึ่งทางเราได้เข้าไปกับ อบต.แก่งโสภา ด้วย
อบต.แก่งโสภา ได้แจ้งว่าผู ้ร ้องเรียนได้เข้ามาร้องเรียนประเด็นดังกล่าว                    
ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนอยู่กับ อบต.แก่งโสภา เขาร้องเรียน
หลายรอบมาก เพ่ือให้เรารื้อทิ้ง  
     ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมบูรณาการงานกับฝ่ายนิติการ 

นายมนต์ชัย ว ิว ัฒ น ์ธนาฒ ย ์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ในที่ไม่ได้รบกวนสิทธิ์อะไร เขาอ้างว่าอะไร 
 

นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ 
หัวหน้าฝ่ายนิติการ  
สำนักปลัดฯ 

: เราปล่อยน้ำเสียเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ของเขา เหมือนร้องเพ่ือต้องการให้เรารื้อ
ท ิ ้ ง  เพราะเขาจะขายที่  ค ือข ้อม ูลแท ้จร ิ งเลย เพราะว ่าพอเราเข ้า ไป                               
มีการเหมือนกับว่าจะตกลงกับเรา โดยที่แบบว่าจะยอมจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่
อย่างจะขายที่ เขาอ้างว่าทางนายอำเภอตั้งแต่สมัยนานแล้ว มอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ตรงนี ้ให้เขาแบบถูกกฎหมาย เขาไม่เข้าใจว่าพื ้นที ่ตรงนี ้เป็นพื ้นที ่ป่าไม่มี                
เอกสารสิทธิ์ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ตกลงว่าสรุปแล้วไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น 

 ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
นายชมภู จันทร์เชื้อ 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

:    ๑. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านยางโกลน เป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 8 บ้านป่า เสร็จภารกิจ เครื่องจักรกลับมาหมดแล้ว 
     ๒. โครงการขุดลอกวัชพืช อยู ่ที ่คลองโคกช้าง หนองตาเงี ่ยม หมู ่ที ่ 5                    
ตำบลอรัญญิก พ้ืนที่ 28.12 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
     ๓. งานสนับสนุนน้ำเพื ่อการอุปโภค - บริโภค แก่ผ ู ้ประสบภัยแล้ง                 
อำเภอวังทอง 3 แห่ง อำเภอเมือง 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 264,000 ลิตร 
     ๔. สน ับสน ุนเคร ื ่องส ูบน้ำช ่วยเหล ือผ ู ้ประสบภัยแล ้งในเขตพื ้นที่                  
บ้านเนินมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จำนวน 1 เครื่อง  
     ๕. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเคมีตามส่วนราชการ จำนวน 16 แห่ง 
จำนวน 30 ชุด ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อย 



หนา้ 8 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1111/2564๒๕๖๔ 

 

นายมนต์ชัย ว ิว ัฒ น ์ธนาฒ ย ์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้หรือไม่ 

นายชมภู จันทร์เชื้อ 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

: ใช้งานได้ปกต ิ
     ๖. ได้รับการสนับสนุนน้ำจากค่ายนเรศวรฯ ไปเติมที่บริเวณสระสองห้อง
จำนวน 360,000 ลิตร 

๔.๒ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นายวีรวัฒน์ ปานแสง  
เลขานุการ ฯ อบจ. 

: ขอรายงานผลการดำเนินงาน 
     ๑. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้มีการจัดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งที่ประชุม                
ได ้ม ี มต ิ เห ็นชอบญ ัตต ิ ก ่ อหน ี ้ ผ ู กพ ันงบประมาณรายจ ่ ายมากกว่ า                                
1 ปี งบประมาณ กรณีการเช่ารถยนต์ของส่วนราชการอนุมัติงบประมาณ 
55,328,000 บาท เป็นค่าฉีดวัคซีนและโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันการแพร่
ระบาดของ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)         
     ๒. การเลือกผู ้แทนสมาชิกเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ ่นจำนวน 2 ท่าน ซึ ่งได้แก่ นายจรวย ดีแล้ว และ                  
ร้อยเอกสมจิตรฉ่ำมา ประธานได้แจ้งมติที ่ประชุมให้กับส่วนราชการได้
ดำเนินการต่อไปในญัตติดังกล่าว  
     ๓. แจ้งกำหนดตามมติที่ประชุมสภา กำหนดสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำ                
ปี 2564  ซึ่งจะเริ่มวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ส่วนราชการใดที่จะมีเรื่องนำเสนอ                 
ที่ประชุมสภา ฯ พิจารณาขอให้เสนอวาระการประชุมต่อผู้บริหาร เพื่อเสนอ
ญัตติต่อประธาน เพ่ือจะได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

๔.๓ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ  
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 

: ขอรายงานผลการดำเนินงานเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
     ๑. มีการประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดเพื่อพิจารณา
โครงการ เก ิ นศ ั กยภาพของ  อบต .  เทศบาล  ได ้ ดำ เน ิ นการ ไปแล้ ว                          
ให้คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำร่างเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนครั้งที่ 12  
     ๒. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วและท่าน
นายกได้ลงนามประกาศใช้แผนเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับได้มีการแก้ไขและ            
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นอีกฉบับหนึ่งซึ่งเป็นการแก้ไขในเรื่องของข้อความหรือ              
คำชี้แจงในข้อบัญญัติที่มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการภายใน อบจ.พิษณุโลก
เองดำเนินการเรียบร้อยใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำ ปี 2565 รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ปี  พ.ศ.  2564 เม ื ่อปลายปีงบประมาณได ้ม ีการจ ัดทำเอกสารต ่าง  ๆ 
ประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรของวุฒิสภาและของ                        
คณะอนุกรรมาธิการรวมทั ้งหมดเกือบ 800 เล ่ม ได้ส ่งผ ่านไปยังสำนัก
งบประมาณผ่านไปยังเจ้าหน้าที่งบประมาณที่อยู่ที ่ศาลากลางรวมถึงส่งผ่าน
สมาคม อบจ.พิษณุโลกส่งไปจำนวนชุด ชุดละ 5 เล่มรวมแล้วตอนนี้ทำไว้เกือบ 
1,000 เล่ม  
     ๓ .  ได ้ม ี การประช ุมคณะกรรมการกล ั ่ นกรองข ้อบ ัญญ ัต ิป ี  65                 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้เชิญประชุมคณะทำงาน
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบการจัดทำร่างครั้งที่ 1 ซึ่งวันที่ 22 กรกฎาคม 
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2564 จะมีการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อสรุปยอดตั้งงบประมาณปี 65 เสนอท่าน
นายกลงนามเพื่อเสนอญัตติต่อสภาอบจ.พิษณุโลก และมีการโอนงบประมาณ            
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ท่าน
นายก ฯ รวมถึงนายกเทศบาลนครพิษณุโลก นายกเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้เข้า
ร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการที่คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านระบบ 
ZOOM ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา   
     ๔. การรายงานผลการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสำนักงบ ทางกองยุทธศาสตร์ได้รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณในไตรมาส 3 ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2564                 
นำเงินอุดหนุนของ อบจ.พิษณุโลก ได้รับมาทั ้งสิ ้น 254,873,923 บาท 
ขณะนี้ไตรมาส 3 เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 223,627,001 คงเหลือ 31 ล้านเศษ 
ในไตรมาส 4 ระหว ่าง เด ือนกรกฎาคม ส ิงหาคม ก ันยายน ยอดรวม                        
ของปี 2564  
     ๕. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์ ฯ ได้ให้บริการ ศูนย์ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอ จำนวน 7 อำเภอ ให้เป็นสถานที่บริการ
ประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) รวมแล ้ วป ั จจ ุบ ัน ในแต ่ละศ ูนย ์  ยกเว ้นอำ เภอเม ืองกับ                 
อำเภอนครไทยที่ไม่ได้ขอใช้ อำเภอเมืองใช้หอประชุมศรีวชิรโชติ ส่วนของ
อำเภอนครไทยใช้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เหลือ 7 อำเภอ                
สรุป ณ ปัจจุบันก็รวมเฉลี่ย 2 เดือนมิถุนายน กรกฎาคมก็อยู่ในเกณฑ์ศูนย์ละ
ประมาณ 3,000 คน ขณะนี้เฉลี่ยแล้ว 20,687 คน 

นายมนต์ชัย ว ิว ัฒ น ์ธนาฒ ย ์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: งบเรื่องแรก ปีนี้ที่อุดหนุนทั่วไปมีการทำงานจะราบรื่นดีหรือไม่ เงินอุดหนุน        
ที่ทำไปเคยได้รับและปีนี้ไม่ได้รับมีหรือไม่ 

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ  
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 

: ลดลงเฉพาะของ อสม. ส่วนครูก็ได้รับจัดสรรตามเกณฑ์ของที่กรมส่งเสริม ฯ
กำหนด และแก้ปัญหาโดยใช้รายได้ของ อบจ.พิษณุโลก ที ่เข้าไปสนับสนุน                
ในกิจการที ่เขาถ่ายโอน สำหรับเง ินอุดหนุนเฉพาะจำนวน 57 ล้าน ได้
ดำเนินการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อุดหนุนทั่วไปในไตรมาส 4 รอเบิกจ่าย
ประมาณ 31 ล้าน 

๔.๔ กองช่าง 
นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2564 
  ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
     1. โครงการซ่อมปรับเกรดผิวถนนในเขตอำเภอต่าง ๆ 
         1.1 โครงการซ่อมปรับเกรดผิวถนนในเขตพื้นที่ ตำบลท่างาม ตำบล
คันโช้ง ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลหินลาด ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก จำนวน 67 โครงการ ระยะทางยาว 149.485 กิโลเมตร (ดำเนินการ
แล้วเสร็จ) 
         1.2 โครงการซ่อมปรับเกรดผิวถนนในเขตพื ้นที ่ ตำบลหนองแขม             
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 โครงการ ระยะทางยาว      
34.000 กิโลเมตร (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
     2. โครงการซ่อมบำรุงทางหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก                 
ตามแผนงานประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) ในเขตอำเภอบางระกำ เขตอำเภอเมือง
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พิษณุโลก จำนวน 11 สายทาง ระยะทางยาวทั ้งสิ ้น 87.014 กิโลเมตร 
ระยะทางซ่อมบำรุง 20.352 กิโลเมตร (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
     3. โครงการตัดหญ้าไหล่ทาง 2 ข้างทาง และบำรุงรักษาคันทางทางหลวง  
อบจ.พิษณุโลก ตามแผนงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เขตอำเภอ             
บางกระทุ่ม อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ (ครั ้งที ่ 1) รวมทั้งสิ ้น 15              
สายทาง ระยะทางยาว 104.781 กิโลเมตร (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
     4. โครงการงานร้องขอสนับสนุนต่าง ๆ 
         4.1 ปรับปรุงพื้นที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านท่าข้าม หมู่ที ่ 5 ตำบล            
วังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
         ๔.๒ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านน้ำสุด 
- บ้านหนองไผ่ หมู่ที ่ 9 บ้านหนองไผ่ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก ระยะทางยาว  950 เมตร (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
         ๔.๓ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 11 
ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางยาว 1.000 กิโลเมตร
(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
ฝ่ายเครื่องจักรกล 
     1. โครงการชุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ ภายใน
เขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการแล้ว 55 เปอร์เซ็นต ์
         -  ทำการข ุดลอกคลองหนองแพงพวย หม ู ่ท ี ่  7 บ ้ านหนองอ้อ                       
ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ปริ มาตรดินขุด              
ไม่น้อยกว่า  54,000  ลูกบาศก์เมตร โดยใช้เครื่องจักรกลของกองช่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน  ๑ โครงการ 
     2. โครงการชุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะภายในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการแล้ว 40 เปอร์เซน็ต์ 
         - ทำการขุดลอกคลองแห้ง-วังหวาย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ขอดอน   
ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
54,000  ลูกบาศก์เมตร โดยใช้เครื่องจักรกลของกองช่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ โครงการ 
     3. โครงการขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะภายในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการแล้วเสร็จ  
         - ทำการขุดลอกวัชพืช บริเวณคลองหนองตำลึง หมู่ที ่ 9 ตำบลหัวรอ  
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปริมาตรงาน  2,700 เมตร 
     4. โครงการขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะภายในเขต
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการแล้ว 15 เปอร์เซ็นต ์
         - ทำการขุดลอกคลองขอนแดง หมู่ที่ 9 บ้านเนินตาเกิด ตำบลบ้านยาง 
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 54,000 ลูกบาศก์
เมตร โดยใช้เครื่องจักรกลของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก                    
จำนวน ๑ โครงการ 
     5. โครงการปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้านลำภาศ หมู ่ที ่ 4 ตำบลบ้านมุง              
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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     6. สนับสนุนรถบรรทุกเฉพาะกิจ (กำจ ัดส ิ ่งปฏ ิก ูล) ทำการฉีดล ้าง                         
รางระบายน้ำ ณ เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ให้ผู้นำชุมชนทำแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นเอกสารเสนอมาพร้อมรายงาน 
 

        : ฝ่ายการโยธา 
         - วางท่อปิดกั้นทางเข้าออกเส้นทางรอง บริเวณด้านหลังสวนสาธารณะ            
บึงราชนก 
         - ปรับปรุงซ่อมแซม เขตพ้ืนที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ 
         - ติดตั้งแท่นซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ 
         - จัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ 
         - ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตัดแต่งกิ ่งไม้ บริเวณศาลากลาง
จังหวัด 
         - ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะบึงราชนก 
         - ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน อบจ.พิษณุโลก 
         - ตัดแต่งก่ิงไม้ บริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก 
  ฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
     1. สำรวจและออกแบบโครงการให้กับส่วนราชการอื่น (ซ่อมบำรุงอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนชาวแพ) จำนวน 1 โครงการ   
     2. เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติประจำปี  2563 จำนวน 4 โครงการ จำนวน
เงิน 5,024,415.55  บาท 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝากดูโครงการเศรษฐกิจฐานรากที่ขออนุมัติไป ดูแบบแปลน ประมาณการราคา   
รอไว้ให้เรียบร้อย เป็นพระราชบัญญัติเงินกู้ ๕๕๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ของจังหวัด
พิษณุโลก 

๔.๕ กองคลัง 
นางสุวิมล เจริญพร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

: รายงานผลการปฏิบัต ิงานระหว่างเด ือนมิถ ุนายนถึงกรกฎาคม 2564                      
ขอเชิญฝ่ายการเงิน ฯ 

น.ส.จำรัส เขาด ี  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

: ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2564 
     - ตรวจสอบใบสำคัญและฎีกาการเบ ิกจ ่ายเง ินของทุกส ่วนราชการ                
จำนวน 140 ฎีกา 
     -  ตรวจสอบการเข ียนเช ็คส ั ่ งจ ่ายสำหร ับฎ ีกาท ี ่ ได ้ร ับอน ุม ัต ิแล้ว                     
จำนวน 140 ฎีกา 
     - จ่ายเช็คให้กับผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมลงทะเบียนจ่าย จำนวน 109 ฎีกา 
     - ตรวจสอบใบสำคัญรับเงินพร้อมรับรองการจ่ายเงิน จำนวน 109 ฎีกา 
     - จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันและรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
เป็นประจำทุกวัน 
     - งานจัดทำบัญชีทุกประเภท และทะเบียนต่าง ๆ 
     - งานจัดทำงบทดลอง งบรายจ่าย และงบต่าง ๆ พร้อมรายงานประจำ               
เดือนกรกฎาคม 2564 
     - งานควบคุมและจัดทำบัญชีในระบบ E-Laas 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ภาษีจัดสรรคืออะไรบ้าง 

น.ส.จำรัส เขาด ี  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

: ภาษีจัดสรรคือ 
     - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
     - ภาษีมูลค่าเพิ ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั ้นตอนกระจายอำนาจ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.อบจ. พ.ศ. ๒๕๔๐ ร้อยละ 5  
     - ค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: รายได้เบ็ดเตล็ดมีอะไรบ้าง 

น.ส.จำรัส เขาด ี  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

: รายได้จากการขายแบบ และค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เงินอุดหนุนทั่วไป ลดตัวใดบ้าง พร้อมเหตุผลขอข้อมูลภายในวันนี้ พรุ่งนี้จะต้อง
แจ้งที่ประชุมทราบ 

๔.๖ กองสวัสดิการสังคม 
นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2564 
งานฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
     1. งานสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ 
          - ว ันที ่  30 ม ิถ ุนายน 2564 มอบเง ินสงเคราะห์ผ ู ้ป ่วยที ่ยากไร้                  
ให ้นายอาท ิตย ์  ส ุขแสง โดยการประสานจาก เทศบาลตำบลห ้วยแก้ว              
อำเภอบางกระทุ่ม และว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุพผะศิริ เป็นตัวแทน นายก ฯ มอบ 
     2. การสนับสนุนรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง 
         - วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้พิการที ่ขอรับ              
การสนับสนุนรถเข็น รายนายสมศักดิ์ มานะการ เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า
รถเข็นวีลแชร์ของผู้พิการ มีสภาพดีมาก มีความชำรุดเพียงแค่ยางล้อทั้งข้าง                
โดยผู้พิการไม่มีความประสงค์จะใช้รถวีลแชร์ของหน่วยงานราชการ แต่ต้องการ
ให้เปล ี ่ยนยางล ้อให ้ ซ ึ ่งตามระเบ ียบราชการไม่สามารถดำเน ินการได้                      
จ ึ ง ได ้  กองสว ัสด ิการส ั งคมได ้ เ ร ี ่ ย ไร เ ง ินจากข ้ าราชการ  พน ักงาน                           
ของกองสวัสดิการสังคม เพื ่อซื ้อยางเปลี ่ยนล้อรถเข็นวีลแชร์ทั้งสองข้างให้                  
โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเรียบร้อยแล้ว เมื ่อวันที ่ 9 กรกฎาคม 
2564 
         - วันที่ 28 มิถุนายน 2564 มอบรถโยก จำนวน 1 คัน ให้นายเอกภพ 
สว ัสด ี  โดยการประสานจาก องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลน ิคมพ ัฒนา                       
อำเภอบางระกำ โดยท่านเลขา ฯ วีรภัทร จีนด้วง เป็นตัวแทนนายก ฯ มอบ 
         - วันที ่ 2 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที ่สอบข้อเท็จจริงผู ้พิการที ่ขอรับ             
การสนับสนุนรถโยก จำนวน 1 ราย และขอรับการสนับสนุนรถเข็นวีลแชร์ 
จำนวน 1 ราย โดยการประสานจากองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลมะตูม                    
อำเภอพรหมพิราม 
          - วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 มอบรถโยก จำนวน 2 คัน ให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุลา เพื ่อนำไปมอบให้กับผู ้พิการในพื ้นที ่ที ่ขอรับ                   
การสนับสนุนมา 
          - วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลนได้ส่งคืน
รถสามล้อโยก จำนวน 2 คัน  
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เหตุผลที่ส่งคืนรถสามล้อโยกเพราะอะไร 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: บางท่านเสียชีวิต บางท่านได้รถสามล้อโยกคันใหม่ สำหรับรถสามล้อโยก 
เหลืออยู่ ๓ คัน และรถเข็น ๗ คัน  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ออกแบบดี ๆ ลองโยกดูแล้วมีน้ำหนักมาก น่าจะมีการปรับต่อแกนให้ยาวอีกนิด 
น่าจะเบาแรงได้ 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: ขออนุญาตนำเรียนเรื่องขอรถบริการสุขาเคลื่อนที่ ก็จะมีหน่วยงานราชการ          
ที ่ขอใช้อยู ่เป็นประจำมีเทศบาลเมืองอรัญญิก ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ                 
ราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อไปบริการพี่น้องประชาชนที่มารับวัคซีนที่ราชภัฏพิบูล
สงคราม หอประชุมศรีวชิรโชติ ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เป็นเรื่องของการ
สอบคัดเลือกนักเรียนสายทหาร 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เรื่องงบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่จะปรับปรุงบ้าน 
ไปถึงไหนแล้ว 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: เรื่องของปรับปรุงบ้านยังคงค้างอยู่ 
    ๑. ค่าบริการของสถานบริการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๒ แห่ง ที่เป็นหนี้
ค้างชำระอยู ่ ๑๐ แห่ง ขบวนการขั ้นตอนอยู ่ระหว่างตรวจสอบเอกสารทาง         
การเง ิน ก็ได้ประสานงานผู ้ท ี ่ใช ้จ ่ายงบประมาณในส่วนนี ้ เป็นเร ื ่องของ                   
ค่ากายอุปกรณ์ และค่าการฟื้นฟูที่ทางโรงพยาบาลให้บริการแล้วจะต้องเบิก                
ที ่ สปสช. ทั ้งนี ้จะต้องมีข้อมูลในเรื ่องของผู ้ให ้บริการว่าใช้อะไรเท่าไหร่                      
เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ซึ ่งข้อมูลนี้ขาดหายไป ก็ได้ประสานงานกับกองคลัง                
ให้ดำเนินการในส่วนตรงนี้ให้แล้วเสร็จ 
    ๒. เรื ่องของบ้าน ได้ประสานงานกับกองช่างให้ช่างในพื้นที่ได้ตรวจสอบ                  
ซึ่งได้ยืนยันแล้วว่าเอาตามประมาณการที่ทาง พมจ. แจ้งมา จะเหลือขั้นตอน    
ที่ว่าเราจะอุดหนุนหรือดำเนินการเอง จะมีในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค  
     ข้อดี คือ เราตัดให้แต่ละ อบต. ดำเนินการ  
     ข้อเสีย คือ ขณะนี้มีผู้ขอไว้ ๓๐ ราย ถ้าดำเนินการเองจะให้เวลาพอสมควร 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัด อบจ.พิษณุโลก 

: เรื่องของการซ่อมบ้านประสานงานกับกองช่างแล้ว ยังติดในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่เราได้ข ้อมูล                    
มาจาก พมจ. แล้ว ได้รายละเอียดของประมาณการ คือไปสำรวจข้อมูลมาแล้ว             
ที่เกิน ศกัยภาพของ พมจ.  

นายสุชาติ อินทับทิม  
ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณุโลก 

: ท่านปลัด ฯ ช่วยกันแก้ไขในการทำงาน ที่ท่านนายก ฯ ได้แถลงนโยบายต่อสภา 
กองทุนที่จะทำต้องเร็ว อะไรให้ช่วยก็ยินดีที่จะเข้าไปช่วย เพื่อประชาชนได้
ประโยชน์ 

๔.๗ กองสาธารณสุข 
นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: ขออนุญาตนำเรียนเรื่องของการดำเนินการในช่วงเดือนที่ผ่านมา 
     ๑. เรื่องของสถานการณ์การผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        
          ระดับโลก    ผู้ปว่ยสะสม 191,691,778 ราย 
                          ผู้เสียชีวติสะสม 4,112,556 ราย  
          ประเทศไทย ผู้ป่วยสะสม 397,612 ราย  
                          ผู้ปว่ยใหม่ 11,305 ราย  
                          ผู้เสียชีวติสะสม 3,408 เสียชีวิตเพ่ิม (+ 80) ราย ซึ่งมี
ผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้นทุกวัน  
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          พิษณุโลก    ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  
                         ผู้ป่วยสะสม 1,089 ราย ผู้ปว่ยรายใหม่ (+82) ราย  
                         ผู้เสียชีวติสะสม 2 ราย  
ภาพรวมเตียงผู้ป่วยขณะนี้ใช้ไปแล้วกว่า 600 เตียง ซึ่งจะเหลือเพียงประมาณ 
200 เตียง ทางจังหวัดได้เตรียมไว้เพื ่อรองรับ ส่วนใหญ่แล้วผู ้ป่วยในเขต
พ ิษณ ุ โลกจะถ ูกกระจายไปตามท ุกอำเภอ ไปอย ู ่ โ รงพยาบาลช ุมชน                       
ซึ่งทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (ศบค.) ก็พยายามเต็มที่ที่จะบริหารจัดการตรงนี้ ซึ่งก็มีผลเกี่ยวข้อง
มาถึง อบจ.พิษณุโลก ด้วย ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มีขึ้น ในบางครั้งก็ไม่ได้ใช้จ่าย
งบประมาณโดยตรงหรือทางอ้อม เช่นขอใช้รถขององค์การบริหารจังหวัด
พิษณุโลกรับเตียง รับผู้ป่วยจากกรุงเทพ ฯ มา ส่วนหนึ่งก็ใช้บุคลากรของเรา             
ไปช่วย สำหรับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือและนำแรงงานที่กลับจากต่างประเทศ
ที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือพ้ืนที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กลับภูมิลำเนา ณ ปัจจุบันเริ ่มมาตั้งแต่ 16 มีนาคม ปี ๒๕63                 
มาจนถึงปัจจุบันที่เราได้รับ-ส่ง จำนวน 614 ราย  
     ๒. ขออนุญาตรายงานสถานการณ์ของการประสานงานกับราชวิทยาลัย          
จุฬาภรณ์ ซึ่งเราได้ลงทะเบียนมาตั้งแต่แรกวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖๔ จนกระท่ัง
ขับเคลื่อนมาถึง ณ ปัจจุบัน ขอเรียนว่าทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก็ไม่ได้แจ้ง
เงื่อนไขที่ชัดเจนมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขอยู่เป็นระยะ ๆ ทำให้จะต้องปรับตาม
ไปด้วย ซึ่งการจัดสรรวัคซีนงวดแรกของพิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ไม่ได้รับการ
จัดสรรมีเพียงของเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ได้รับเนื่องจากว่าเอกสารของเรา          
มีขาดตกบกพร่องอยู่ 2-3 ฉบับ แต่ได้จัดส่งไปแล้ว ณ ปัจจุบันประกาศรอบ 2 
แล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อของ อบจ.พิษณุโลก ที่อยู่ในส่วนที่จะต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
เข้าไปดูในสถานะในเว็บของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เราก็อยู ่ในขั ้นตอนของ            
การพิจารณาจัดสรร ซึ ่งก็ยังไม่ได้ร ับการจัดสรร อีกกลุ ่มหนึ ่งในเรื ่องของ                 
ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งมาว่ากลุ่มที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ตัดยอดจากยอด             
ที ่เราจองจะเพิ ่มเงื ่อนไขมาเป็นเรื ่องของกลุ ่มผู ้พิการ กลุ ่มพระสงฆ์นักบวช                  
กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนแออัด ผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบ               
การบริการ ซึ ่งเป็นข้อมูลที ่เขาขอเพิ ่ม เราก็ต้องมาจัดแยกจัดหาคนกลุ ่มนี้             
เพื ่อรองรับการรับวัคซีน อีกส่วนหนึ ่งสมาคมองค์การบริหารส่วนจัง หวัด           
ประเทศไทยก็จะสนับสนุนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานศพเรียกภาษาไทย
ง่าย ๆ ก็คือ สัปเหร่อของจังหวัดพิษณุโลกทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเราก็ได้
ดำเนินการส่งให้กับสมาคมไปเป็นที่เรียบร้อย รวมถึงของอิสลาม และคริตจักร
ด้วยก็ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้สมาคมไปแล้วเร ียบร้อย ในขั ้นตอนต่อไป             
ก็อยู่ในเรื ่องของการรอการจัดสรรวัคซีนส่วนรายชื่อก็ขออนุญาตนำเรียนว่า           
เราได้ประสานกับทาง สจ. ครั ้งล ่าส ุดเมื ่อว ันจันทร์ที ่ผ ่านมา ก็ค ่อนข้าง                
ที ่จะยุ ่งยากพอสมควรในเรื่องของการจัดกลุ ่ม คือ ถ้าเอารายชื ่อล้วน ๆ มา             
ก็จะง่ายในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องไปจัดกลุ่มจำนวน 14 กลุ่มที่ทางราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์กำหนดมาก็จะเกิดปัญหาความยุ ่งยากและความซับซ้อนของการ
ดำเนินการเพิ ่มขึ ้น ขออนุญาตนำเรียนอีกส่วนหนึ ่งตามข้อเท็จจริงว่าเรา
ดำเนินการวันนี้เหมือนเราต้องขอความร่วมมือ ความอนุเคราะห์ ซึ่งมีขั้นตอน          
มีวิธีการขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
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๔.๘ กองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

: สรุปผลการปฏิบัติงาน และภารกิจของกองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ประจำเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
นายอรุณ ปุมสันเทียะ 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
กองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

: ขอรายงานภารกิจประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
      ๑. โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกนำส่งขยะอันตราย             
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 
2564  เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้ดำเนินการทำสัญญาจัดจ้างกำจัดขยะอันตราย
กับบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ฯ ได้มารับขยะ               
ไปเข้าสู่กระบวนการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเรียบร้อยแล้ว สรุปยอด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่นำส่งขยะอันตราย ระหว่างวันที่ 17 – 31 
พฤษภาคม 2564 จำนวน 87 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 101 แห่ง ที่ลงนาม
ความร่วมมือในการจัดการขยะอันตราย รวมปริมาณท้ังสิ้น 10,130 กิโลกรัม 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: นำขยะไปส่งต่อที่ไหน 
 

นายอรุณ ปุมสันเทียะ 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
กองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

: ทีบ่ริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาอยุธยา ฯ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝ่ายประชาสัมพันธ์นำไปประชาสัมพันธ์ด้วย 

นายอรุณ ปุมสันเทียะ 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
กองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

:     2. โครงการปลูกบัววิกตอเรีย จำนวน 50 กอ ขอให้ ผอ.วัทธิกร รายงาน 
      

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

: ตอนนี้ผ่านระยะเวลามา ๔๕ วัน เจริญงอกงามดี โตขึ้นมาประมาณ ๔๐ ซม.  
     3 .  โครงการปร ับปร ุ งและซ ่ อมแซมหล ั งคาลานแสดงพรรณไม้                          
ประดับไฟ ประดับดอกไม้ อาคารบริการนักท่องเที ่ยว และห้องสุขาภายใน
สวนสาธารณะบึงราชนก ฯ เราปรับปรุงถมดิน ปูหญ้า และซ่อมแซมห้องน้ำ
อาคารบร ิการนักท่องเที ่ยวเร ียบร้อยแล้ว อย ู ่ระหว ่างการตรวจร ับงาน                    
ส่วนภายในปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็ได้เชื่อมต่อจากอาคารนี้ลงไปสวนหญ้าเทียม 
      ๔. โครงการปรับปรุงระบบระบายความร้อนที่ห้องประชุม ตอนนี้ผู้รับจ้าง  
เข้ามาปรับปรุงได้ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ 
      ๕ .  ก า ร เ ต ร ี ย ม ค ว า ม พ ร ้ อ ม ก า ร ข ุ ด เ จ า ะ บ ่ อ บ า ด า ล ข อ ง                                        
กองทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ที ่ได ้ร ับภารกิจ ขณะนี ้ได ้จ ัดทำคำสั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕65  
      ๖. ได้กำหนดจัดโครงการ อบจ.พิษณุโลก ร่วมใจปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ 
โครงการนี ้ขอเลื ่อนไปก่อน เพราะสถานการณ์ความเสี ่ยงต่อการติดเชื้อ                 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และท่านนายก ฯ ได้สั ่งการให้ดำเนินการ
ภายในให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ตอนนี้จึงได้เตรียมวางแผนวางบุคลากร 
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คนสวน คนงาน ทยอยไปปลูกแล้ว และให้ติดต่อสมาชิกป่าชุมชน ทยอยปลูก              
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

โครงการทุกโครงการที ่ เสนอมา ถ ้าต ้องขออนุญาตให้เป ็นไปตามคำสั่ ง                   
ของคณะกรรมการควบคุมโรค กรณีเกิน 50 คน ทุกโครงการ ทุกฝ่ายทราบ                 
จะต้องแนบวิธ ีการเพื ่อความปลอดภัยต่อการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019          
(COVID-19) จะมีวิธีการอย่างไร ควบคุมคนได้อย่างไร เขาไม่อนุญาตให้ทุกเรื่อง 
แต่ส่วนใหญ่จะอนุญาตถ้ามีเอกสารครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบก็ตีกลับมา 
เสียเวลาเป็นอาทิตย์ ไม่ได้ห้ามที่จะทำแต่จะต้องมีเอกสารแนบ 

๔.๙ กองพัสดุและทรัพย์สิน 
นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: สรุปผลการปฏิบัติงาน และภารกิจของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๔  

 ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
นางสุรัสวดี กาญจนนาภา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและ
ทรัพย์สิน กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

: ขอรายงานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      ๑. ได้ดำเนินการออกรหัสพัสดุครุภัณฑ์และจัดทำทะเบียนทุกส่วนราชการ          
ในสังกัด จำนวน 47 รายการ  
      ๒. ได้มอบหมายให้พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์                 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ทำความสะอาด
ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงจอดรถ อาคารจัดเก็บวัสดุ และบริเวณบ้านพัก
ข้าราชการ ในวันที่ 16 และ 30 มิถุนายน ๒๕๖๔  

 ฝ่ายจัดหาพัสดุ 
นางภัครรัศม์ เที่ยงธรรมโม     
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: ขอรายงานการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
     1. โครงการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก จำนวน 3 โครงการ 
     2. โครงการที่ดำเนินการโดยวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 
           - โครงการเช่ารถกระบะ 4 ประตู เครื ่องยนต์ด ีเซล 3000 ซีซี                
จำนวน 3 คัน และรถตู้โดยสาร เครื่องยนต์ดีเซล 3000 ซีซี จำนวน 3 คัน 
ระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งหมดจำนวน 6 คัน ดังนี้ 
          2.1 สำนักงานเลขาองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด จำนวน 1 คัน                  
(จัดหาใหม่) 
          2.2 สำนักปลัด จำนวน 2 คัน (จัดหาใหม่ 1 คัน ให้สำนักปลัด ฯ 
ทดแทนคันเก่า และจัดหาใหม่ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ จำนวน 1 คัน) 
          2.3 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม จำนวน 1 คัน (ทดแทนคันเดิม) 
          2.4 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม จำนวน 1 คัน (ทดแทนคันเดิม) 
         2.5 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 คัน 
(ทดแทนคันเดิม) 
     3. จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน 15 โครงการ 
     4. การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก จำนวน 4 โครงการ 
     5. การจัดทำสัญญาจ้างประจำเดือน กรกฎาคม จำนวน 7 โครงการ 
(ดำเนินการแล้ว) 
     6. การออกหนังสือร ับรองผลงานประจำเดือน กรกฎาคม จำนวน 1 
โครงการ 
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     7. ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาที่พ้นภาระผูกพันแล้วประจำเดือน 
กรกฎาคม จำนวน 13 โครงการ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: พิจารณาดำเนินการให้รถของฝ่ายประชาสัมพันธ์ติดตั ้งลำโพงขยายเสียง                    
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

๔.๑๐ กองการเจ้าหน้าที่ 
นายยศ ชาติรังสรรค์ 
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 

: สรุปข้อมูลในการปฏิบัติราชการ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔  

 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
น.ส.กนิษฐิกา แพงลาด 
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 

: ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
      1. สรุปกรอบอัตรากำลัง ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
         - ข้าราชการ/ข้าราชการครู  273 คน 
         - ลูกจ้างประจำ     23  คน 
         - พนักงานจ้างรวม   494  คน 
           (พนักงานจ้างตามภารกิจ  285 คน)  
           (พนักงานจ้างทั่วไป         209 คน)  
                                  รวม 790 คน 
      2. รับโอนข้าราชองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น    
เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง จำนวน 2 คน ดังนี้ 
           2.1 นายสนธยา จิตต์รำพึง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข   
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) สังกัด กองสาธารณสุข 
(ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2564) ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ 
           2.2 นายพงษ์เทพ  พงษ์พิทักษ์เสรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัด กองสาธารณสุข ( ตั้งแต่วันที่ 2 
ต.ค. 2564) ย้ายมาจาก เทศบาลตำบลวังทอง 
      3. รับโอนข้าราชการ ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน และข้าราชการประเภทอ่ืน จำนวน 4 คน 
      4. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ จำนวน 2 คน 
ดังนี้ 
           4.1 นางเวียงมาศ ธีระแนว ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ลาออกตั้งแต่วันที่  2 ส.ค. 2564 
           4.2 นางสาวสนัชภร อักษรวิทย์ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ลาออก
ตั้งแต่วันที่  2 ต.ค. 2564 
      5. ข้าราชการ และข้าราชการครู โอนย้ายสังกัดอ่ืน จำนวน 2 คน 
      6. พนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 คน 
      7. คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรง
ตำแหน่งสายงานผู ้บริหาร ในการประชุมครั ้งที ่ 8/2564 เมื ่อวันที ่ 13 
กรกฎาคม 2564 มีมติให้ประกาศเลื่อนวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารออกไปก่อนจนกว่า
สถานการณ์เกี ่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรน่า 2019          
(COVID-19) จะคลี่คลาย จึงจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาต่อไป 
      8. พนักงานจ้าง ขอหนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 5 ราย 
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      9. ข ้าราชการ ข ้าราชการคร ูและข้าราชการผ ู ้ร ับบำเหน็จบำนาญ                 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที ่ของรัฐ 
จำนวน 11 คน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: งบประมาณค่าตอบแทน/เงินเดือนกองสาธารณสุข ตั้งแต่ สิงหาคม - กันยายน 
๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: ประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: รายงานผลการปฏิบัติงานในลำดับต่อไป 

 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

: ขอสรุปการปฏิบัติงานดังนี้ 
     1. สรุปการขออนุญาตออกนอกพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 3 ราย 
         1.1 นางเวียงมาศ ธีระแนว ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จ ังหว ัด ระหว ่างว ันที่  25 กรกฎาคม - 1 ส ิงหาคม 2564 เด ินทางไป
กรุงเทพมหานคร  
         1.2 นายผดุงชัย พันนุมา ตำแหน่ง ผู ้ช ่วยครู โรงเรียนกีฬาจังหวัด
พิษณุโลก เด ินทางว ันที ่ 12 ส ิงหาคม 2564 เพื ่อไปฉีดว ัคซีนเข ็มที ่  2 
Astazeneca ที่ สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี 
         1.3 นางสาวนุชนาฎ พรมสอน ตำแหน่ง ครู โรงเรียนศรีอินทราทิตย์
พ ิทยาคม เด ินทางว ันท ี ่  8-11 กรกฎาคม 2564 เพ ื ่อร ่วมงานศพญาติ               
ณ วันบ้านซ่าน หมู่ที่ 5 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยรถยนต์ส่วนตัว 
      2. ดำเน ินการจ ัดประช ุมหัวหน้าส ่วนราชการเพื ่อซ ักซ ้อมแนวทาง                
ปฏิบัติในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั ้ง กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ     
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.                    
ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 
      3. กำหนดให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WFH) รวมทั้งสิ้น 216 คน จากจำนวนผู้ปฏิบัติงาน
ในสำนักงานทั้งสิ้น 347 คน คิดเป็นร้อยละ 36 โดยกำหนดให้ปฏิบัติงานนอก
สถานที่ตั้งระหว่างวันที่ 12 -23 กรกฎาคม 2564 รวมจำนวนวันปฏิบัติงาน
ทั ้งส ิ ้น 10 ว ันทำการ และเข ้าปฏิบัต ิงานที ่สำน ักงานที ่ต ั ้งปกติในวันที่             
27 กรกฎาคม 2564 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ดำเนินการติดตาม/ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั ้งของส่วนราชการ           
ได้อย่างไร 

น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

: ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการรายงานตัวผ่านช่องทาง  Zoom, 
Line หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ให้ผู ้บังคับบัญชาทราบก่อนเวลา 08.30 น. และ
จัดทำข้อตกลง ฯ ก่อนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝ่ายส่งเสริม ฯ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการติดตาม/ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ เป็นไปตามข้อตกลงฯ หรือไม่ 

น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

: ติดตามตลอดค่ะ ขณะนี้ยังไม่มีการรายงานปัญหาใด ๆ ในการปฏิบัติงาน 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: มีการรายงานการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรใช่หรือไม่ 

น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

: มีค่ะ และจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ต้องรายงานการปฏิบัติงานเท่านั้น ไม่ใช่กิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงานต่อไป 

น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

:    4. การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู จำนวน 1 ราย กรณีราย น.ส.นุชนาฏ 
พรมสอน ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.พล. 
     5. การคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง          
ในระดับที ่สูงขึ ้น ข้าราชการฯ สำนักปลัด ฯ 3 ราย เมื ่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ได้แก่ 
         5.1 นายภัชชลวัส นันสถิตย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน         
ขอเลื่อนเป็น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
         5.2 นายหัสโย กำแพงแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยปฏิบัติงาน ขอเลื่อนเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชำนาญงาน 
         5.3 นายศรัณยู สิงหเดช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัย ปฏิบ ัต ิงาน ขอเล ื ่อนเป ็นเจ ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา               
สาธารณภัย ชำนาญงาน 
     6. การพ ิจารณาเล ื ่อนเง ินเด ือนกรณีพ ิ เศษนอกเหน ือโควตาปกติ                      
กรณีผู ้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื ่อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ของ อบจ.พิษณุโลก ได้แก่  
         - สำนักปลัดฯ      2 คน 
         - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31 คน 
         - กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุข 30 คน 
รวมจำนวนผู้ขอรับขั้นพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 63 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูลของต้นสังกัด แก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง และจะดำเนินการออกคำสั่ง
คณะกรรมการเลื่อนขั้นกรณีโควิด ต่อไป 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เป็นหนังสือสั่งการ ฯ โดยใคร 
 

น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

: เป็นหนังสือสั่งการ ฯ ของกรม ฯ ที่จะให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงาน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ทั้ง 63 คน หรือไม่ 

น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

: ขณะนี ้อยู ่ระหว่างการตรวจสอบ อาจจะไม่ได้ทุกคน อยู ่ที ่ภารกิจในการ
ปฏิบัติงานและปริมาณงานที่ปฏิบัติจริง และรวมถึงพ้ืนที่ที่ปฏิบัติมีความเสี่ยงจริง
หรือไม่ด้วย เช่น งานประจำ, ตำแหน่งพัสดุ, ตำแหน่งการเงิน ฯลฯ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ต้องสอบถามเหตุผลการส่งรายชื่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย คาดว่าจะได้
การพิจารณาก่ีคน 
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น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

: อยู ่ที ่การพิจารณาของคณะกรรมการเลื ่อนขั ้น ซึ ่งจะดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ อาทิตย์หน้า และต้องเข้มงวดในการพิจารณา เนื ่องจาก                 
เป็นข้อสังเกตของ สตง. ปปช. หากกรณีพิจารณาไม่สมเหตุสมผลจะถูกเรียก             
เงินคืน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กำชับ/ตรวจสอบให้เข้มงวดในการพิจารณา รายงานลำดับต่อไป 

 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมสร้างคุณธรรม 
นายปรีชา มั่นระวัง 
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริม
สร้างคุณธรรม กองการ
เจ้าหน้าที่ 

: ฝ่ายวินัย ฯ กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก (ก.จ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 6/2564 
วันที ่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อาคาร 1 ชั้น 2 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
     1. เรื่องขอความเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 คน 
ประกอบด้วย 
         1.1 การให้โอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
               1.1.1 นางสาวอังคณา ฟั ่นแจ้ง ข้าราชการครูโรงเร ียนกีฬา                
อบจ.พิษณุโลก ไปแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตม
ศึกษา (จิ้นตง) เทศบาลตำบลวงฆ้อง ต.วงฆ้อง  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก           
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564                     
               1.1.2 นายภวัต เพชรบูรณิน ข้าราชการครูโรงเรียนบางกลางท่าว
พิทยาคม อบจ. พิษณุโลก ไปแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 
บ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในวันที ่ 1 
พฤศจิกายน 2564 
         1.2 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
               1.2.1 นางสาวศรีอำพร ชุรี ข้าราชการครูโรงเรียนองค์การบริหาร
ส ่วนจ ังหว ัดกำแพงเพชร มาแต ่งต ั ้ ง เป ็นข ้าราชการคร ู โรงเร ียนก ีฬา                  
อบจ.พิษณุโลก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
               1.2.2 นายอรรถนันท์ คำยิ ่ง พนักงานเทศบาล ตำบลแคมป์สน 
อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการ อบจ.พิษณุโลก สังกัด              
ฝ ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                  
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 
     2. เรื ่องขอความเห็นชอบการแต่งตั ้งข้าราชการครู เพื ่อให้มีหรือเล ื ่อน               
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (รอบเดือนเมษายน 2564) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ คือ 
นางสาวนุชนาฎ พรมสอน โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 
     3. เรื่องการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ อบจ.พิษณุโลก 
         3.1 อยู่ระหว่างคณะกรรมการสอบสวน จำนวน 1 คดี 
         3 .2  อย ู ่ ร ะหว ่ า งกา รพ ิ จ า รณาทำความ เห ็ นส ั ่ ง ล ง โท ษของ
คณะอนุกรรมการดำเนินการทางวินัยฯ จำนวน 3 คดี 
         3.3 อยู่ระหว่างทำคำให้การแก้คำฟ้องต่อศาลปกครอง จำนวน 2 คดี 
         3.4 อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ จำนวน 1 คดี 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: รายงานผลการปฏิบัติงาน ลำดับต่อไป 

๔.๑๑ หน่วยตรวจสอบภายใน 
นางจันทิมา สังขดิษฐ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ในห้วงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 - วันที่ 11 
กรกฎาคม 2564 รายงานสรุปผลการตรวจสอบตามแผน ฯ ครั้งที่ 3/2564 
ดังนี้ 
     1. ตรวจสอบด้านรายรับ 

 
     2. ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.พิษณุโลก จากผู้เข้าพักโรงแรม ณ วันที่สิ้นสุด 
31 พฤษภาคม 64 

 

 
     3. ภาษีบำรุง อบจ.พิษณุโลก จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ณ วันที ่ส ิ ้นสุด            
31 พฤษภาคม 64 

 
     4. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ระหว่าง
เดือน ตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564) 

 



หนา้ 23 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1111/2564๒๕๖๔ 

 

     5. การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) (ประจำเดือน กันยายน 
2563 - เมษายน 2564 จำนวน 110 ฎีกา) 

 
     6.  การเบ ิกจ ่ายหมวดค ่าว ัสด ุ  ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2564                   
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) เบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ  
รวม 69 ฎีกา  เป็นเงิน 3,505,960.00 บาท  
(ส่วนใหญ่เป็นวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 ฎีกา) 
     7. การบริหารการใช้รถ การควบคุมและการเก็บรักษารถยนต์ราชการ
กำหนดตรวจรถยนต์ส่วนกลาง (ยกเว้นเครื ่องจักรกลและรถจักรยานยนต์) 
จำนวน 87 คัน 
         - รถจากการจัดซื้อ                           จำนวน 56 คัน 
         - รถเช่า                                       จำนวน 31 คัน 
         - รถส่วนกลางที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ  จำนวน 83 คัน 
     8. ขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 (ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
- 15 กันยายน 2564) 
         8.1 ด้านการเบิกจ่าย 
 - การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
 - การเบิกจ่ายเงินในโครงการฝึกอบรม และโครงการจัดงานฯ 
 - การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าน้ำ 
         8.2 ด้านพัสดุ และทรัพย์สิน 
 - พัสดุดำเนินการเอง 
 - การจัดซื้อครุภัณฑ์  
 - การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
     9. ขณะนี้หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ 
(Work Form Home) จำนวน 6 คน ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: รายงานผลการปฏิบัติงาน ลำดับต่อไป 
 

๔.๑๒ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     1. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ส.จ.เศรษฐา กิตติจารุรักษ์ หารือเกี่ยวกับ
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ โดยสรุปทั้งหมด 3 โครงการ 
         1.1 อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 
         1.2 อบรมผู้นำเต้นแอโรบิค 
         1.3 กีฬาฤดูร้อน 
     2. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จัดประชุมข้าราชการและพนักงานจ้าง
กองการศึกษาฯ เน้นย้ำ/กำชับการปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด, รักษาความ
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สะอาดสนามกีฬา ฯ และพระราชวังจันทน์ และกำชับเจ้าหน้าที่ตักเตือนนักเรียน
โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก หากปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในการป้องกันโควิด 
     3. เมื ่อวันที ่ 8 กรกฎาคม 2564 ประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมี นายอำนวย ตาวงค์ รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน 
     4. เมื ่อว ันที ่ 7 กรกฎาคม 2564 กองการศึกษาฯ ร่วมกับกองช่าง                 
และโรงเร ียนก ีฬา อบจ. พิษณ ุ โลก จ ัดก ิจกรรม “Big Cleaning Day”                   
ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ โดยมี นางประนอม ทิวะพันธุ์ และ             
นายสุชาติ อินทับทิม ที่ปรึกษานายก ฯ นายอำนวย ตาวงค์ รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายก 
อบจ.พิษณุโลก ร่วมช่วยกันพัฒนาพระราชวังจันทร์  ในกิจกรรมมีการทาสี              
ทางเท้า เปลี่ยนจุดจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
     5. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายอำนวย ตาวงค์ รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประสานนายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู ้อำนวยการ     
กองช่าง อบจ.พิษณุโลก ขอเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการพัฒนาพระราชวังจันทน์ 
โดยหม ุนเว ียนก ันมาคร ั ้ งละประมาณ 10 - 15 คนเน ื ่องจากคนงาน                         
กองการศึกษา ฯ ที ่ประจำอยู ่ท ี ่พระราชวังจ ันทน์ มีจำนวนเพียง 4 คน                                           
เพื ่อเตรียมการรองรับการเปิดสะพานข้ามแม่น้ำน่าน  (แห่งใหม่) จากการ
สอบถาม กำหนดการสร้างสะพานแล้วเสร็จประมาณเดือน สิงหาคม 2564              
แต่อาจมีการล่าช้า/คาดเคลื่อนไปอีก 2 เดือน 
     6. ได้ร ับความอนุเคราะห์จาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  
สำนักปลัดฯ ดำเนินการเติมน้ำสระสองห้อง ในเขตโบราณสถานพระราช                      
วังจันทน์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
     7. นายพิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง อบจ.พล สำรวจความ
เสียหาย และออกแบบฝ้าอาคาร , บันได และพื้นไม้บ้านสองหลังหน้าอาคาร             
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ 
     8. นายทรงศักดิ์ อารีย์พัฒนไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายอาคารฯ สำรวจ/ออกแบบ/
ซ่อมแซมรั ้วด ้านหลังบร ิเวณศาลากลางจ ังหว ัดพิษณุโลก, ป ้ายอิฐหน้า                      
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และป้อมอิฐแดงด้านหน้าพระราชวังจันทน์ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอขอบคุณ ที่ปรึกษา, รองปลัด ฯ อบจ.พล, เลขานุการ ฯ, กองต่าง ๆ และ          
ฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงพระราชวังจันทน์ ฝ่ายกีฬา  ฯ                    
กองการศึกษา ฯ  

 ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
ส.อ. ธีรพล เงกสอนอ        
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ กองการศึกษา ฯ 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิดตามปกติ แต่เพิ่มเติมความเข้มงวด
ของการตรวจคัดกรอง คำแนะนำการใช้สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
     2. กำหนดให้คนงานทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเครื ่องออกกำลังกายกลางแจ้ง             
เป็นประจำทุกวัน เวลา 15.00 น. พร้อมทั้งลงเวลาการตรวจติดตามการฉีดพ่น
น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 3 โซน ดังนี้ 
  2.1 บริเวณด้านสนามเทนนิสและด้านข้างอาคารสำนักงานหลังเก่า 
  2.2 บริเวณด้านข้างโรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง  
  2.3 บริเวณด้านหน้าโรงยิมเนเซียม 2500 ที่นั่ง 
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     3. ไม่อนุญาตให้เล่นกีฬาภายในอาคาร รวมถึงกิจกรรมและการใช้สถานที่ 
     4. ดูแลความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบสนามกีฬา และห้องน้ำ 
     5. อาคารโรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร 
หากดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
นางวิลาวัณย์ เมโรนิต  
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา กองการศึกษา ฯ 

: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดจึงไม่สามารถดำเนินการ
โครงการต่าง ๆ จึงจะขออนุญาตยกเลิกโครงการ แต่ในส่วนของโครงการ                
ที่ได้ประสานทั้ง ๓ โรงเรียนไว้ เรื ่องการทำหน้ากากผ้า ที ่จะสอนเด็กเย็บ           
หน้ากากผ้าซึ่งทั้ง ๓ โรงเรียนได้เตรียมการไว้แล้ว รอช่วงเวลาที่โรงเรียนเปิด            
การเรียนการสอน ก็จะได้ประสานแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหาร            
อ ีกคร ั ้งหนึ ่ ง ในส ่วนของการปฏิบ ัต ิงานจากที ่บ ้าน Work From Home                       
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากที่บ้านจำนวน ๑๓ ราย  

๔.๑๓ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 
นายวินัย ศรีวงษา 
ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     ๑. จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ ่งได้รายงานผ่านระบบ         
ไปเมื่อภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๙๙ คน 
เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา ๓๗ คน   
     ๒. เรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  แบบออนไลน์ควบคู่กับออนแฮนด์ นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ได้ให้ครูจัดส่งใบงาน/แบบฝึกหัดให้ทำที่บ้าน 
     ๓. ดำเนินการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ โดยการซ่อมบำรุง เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์ครูและผู ้ช่วย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนศรีอินทราทิตย์  ฯ ปรับปรุงระบบและลง
โปรแกรมใหม่  
     ๔. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงเรียนฯ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเสาธง
พร้อมแท่นและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเรียบร้อยแล้วส่งมอบงานเมื่อวันที่              
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔      

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: หลังจากดำเนินการปรับปรุงแล้วมีความแตกต่างจากเดิมอย่างไร ใช้งบประมาณ
เท่าใด 

นายวินัย ศรีวงษา 
ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 

: ตั้งเสาธงอาเซียนเพิ่มเติมทั้งหมด ๑๐ เสา ขยายฐาน ปูกระเบื้อง ด้านบนจัดเวที
เวทีด้านหน้ายื่นออก งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท เสาธงชาติเป็นเหล็กแป๊บ
สามท่อน เสาธงอาเซียนเป็นเสาธงท่อนเดียวเป็นเหล็กรีดสำเร็จรูปเรียวปลาย 
โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมขอรายงานเพียงเท่านี้   

๔.๑๔ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 
นายอโณทัย บัวขัน 
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีน           
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยครบจำนวนแล้ว ๓๒ ราย เข็มที่ ๒      
จะดำเนินการฉีดในวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
     ๒. โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน มีการจัดซื้อหนังสือและการปรับปรุง
บรรยากาศภายในห้องสมุด ซึ่งยังขาดระบบไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้อง
เพ่ิมเติมในปีงบประมาณต่อไป 
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     ๓. โรงเรียนดำเนินการจัดซื ้อหนังสือ และจัดเตรียมใบงาน/ใบความรู้/
แบบทดสอบ ซึ ่งได้ดำเนินการแจกให้น ักเร ียน ๒ รอบ รอบแรกในว ันที่                     
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รอบที ่  ๒ ว ันที ่  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คร ั ้งท ี ่  ๓               
ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่มีจำนวนเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งครั้งที่ ๑,๒ ได้แจกให้นักเรียนครบทุกคนพร้อมดำเนินการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ สัปดาห์นี้โรงเรียนฯ จะกำชับและติดตามการเรียนการสอน
ออนไลน์โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่เคยเข้าร่วมการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้มีข้อมูล
แล้ว คณะครูกำลังหารือเพื ่อแก้ปัญหาอยู ่ คาดการณ์ว่าจะต้องงดการเรียน              
การสอนแบบออนไซต์เลยตลอกทั้งภาคการศึกษา มีรายงานการจัดการเรียน   
การสอนออนไลน์ทุกวัน ทุกคน ทุกวิชา แต่มีนักเรียนที่เข้าร่วมการเรียนการสอน
มีประมาณร้อยละ ๖๐ – ๗๐ ที่มีปัญหาคือเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒  
         - การเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ 
         - การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ทางออนไลน์ มีก ิจกรรม ๖ กิจกรรม                   
เช่น การคัดลายมือส่งทางออนไลน์ การอ่านทำนองเสนาะ เป็นต้น 
         - การเรียนควบคู่กับวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีครูจากวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย มาสอนภาคทฤษฎีแล้ว ๒ ครั้ง ในภาคบ่ายของวันพุธ ในรายวชิา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แต่หลังจากนั้นต้องหยุดการเรียนการสอน              
ขอจบรายงานเพียงเท่านี้     

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: มีน ักเร ียนเข ้าร ่วมออนไลน์ประมาณร ้อยละ ๗๐ ที ่ เหล ือร ้อยละ ๓๐                
จะดำเนินการอย่างไร   

นายอโณทัย บัวขัน 
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: ดำเนินการแบบออนแฮนด์ แต่ขณะเกือบทุกพ้ืนที่มีความเสี่ยง จึงจะดำเนินการ
จัดส่งทางไปรษณีย์ให้นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้   

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ลองหาวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว การปรับปรุงห้องสมุดทางโรงเรียนจัดซื้อหนังสือ
เหตุใดไม่ปรับเปลี่ยนเป็น E-library ปัจจุบันมีคนใช้บริการหรือไม่ พยายามปรับ
ให้เป็น E-library  

นายอโณทัย บัวขัน 
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: นักเรียนจำเป็นต้องเข้าห้องสมุดเพื่อสืบค้นข้อมูล เรื่อง  E-library อยู่ระหว่าง
การศึกษาข้อมูลซึ่งจะได้ดำเนินการต่อไป 

๔.๑๕ โรงเรียนกีฬา อบจ.พล. 
ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     ๑. ขณะนี้โรงเรียนยังคงปฏิบัติตามคำสั ่งจังหวัด เรื ่องการปิดการเรียน              
การสอนตั ้งแต ่ว ันที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในการเปิดการเร ียนการสอน                  
ตามมาตรการของจังหวัด ขณะนี้ได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขคาดการณ์                  
ว่าไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมได้ ซึ ่งโรงเรียน               
ได้ให้นักเรียนกักตัวเผื่อจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการของจังหวัดพิษณุโลก 
     ๒. โรงเรียนได้แสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการนำร่องมาตรฐาน              
ระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔                   
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โรงเรียนที่เข้าร่วมจะเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือ ซึ่งจะมีมาตรการทุกมิติ ทั่วประเทศมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 
๖๒ แห่ง ได้ส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมีการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง  
     ๓. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งนักเรียนในแต่ละ
ห้องที ่ ไม ่สามารถเข ้าร ่วมการเร ียนการสอนได ้ โรงเร ียนได ้ส ่งเอกสาร                         
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ให ้ทางไปรษณีย ์ จะมีการรายงานทุกว ัน หลังส ิ ้นเด ือนจะรายงานผ่าน                     
กองการศึกษา ฯ ว่าประสบปัญหาใดบ้างในการจัดการเรียนการสอน 
    ๔. การขอใช้พื ้นที ่ ได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ ์ ขณะนี้                
อยู่ระหว่างการขอรังวัดที่ดิน เพื่อที่จะขอ นสล. เอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์                
ซึ่งจะได้ประสานดำเนินการต่อไป 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: วิธีการ/ขั้นตอนการขอใช้ที่ดินเป็นอย่างไรบ้าง  

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: ต้องขอรังวัดที่ดิน แล้ว อบต. ต้องแสดงสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ หลังจากนั้นเรา
ต้องดำเนินการประชาคม ต้องใช้เวลาอีกยาวนาน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เราดำเนินการผิดขั้นตอนหรือไม่ อบจ.พิษณุโลก ควรดำเนินการขอรังวัดเอง    
แต่ที่รายงานมา อบต. เป็นหน่วยงานขอรังวัด มอบหมายนิติการช่วยตรวจสอบ
แนะนำการดำเนินการ ต้องแจ้งภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
     ขณะนี้นักเรียนทั้งหมดเรียนออนไลน์ ได้เรียนทักษะกีฬาหรือไม่  

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: ได้แบ่งการเรียนการสอนทั้งวิชาการและกีฬา ซึ่งได้เน้นในเรื่องความรู้และเรื่อง
ทักษะ นักเรียนต้องส่งใบรายงานให้ครู ซึ่งโรงเรียนจะได้รายงานให้ทราบผ่าน
กองการศึกษา ฯ ต่อไป เรื่องความรู้ เช่น การเสิร์ฟตะกร้อ เด็กต้องสืบค้นข้อมูล
หาความรู ้ว ่าการเสิร์ฟมีกี ่แบบ มีลักษณะอย่างไร มีมุมอย่างไร ถ้าโรงเรียน                 
ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ เรื ่องกีฬาต้องดำเนินการเรียนการสอน              
ในรูปแบบใหม่     

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: สถานที่เรียน สถานที่พัก ห้องน้ำ มีความพร้อมหรือไม่  

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: หอพักชายที่กำลังจะดำเนินการ รูปแบบรายการเสร็จแล้ว หากดำเนินการแล้ว
เสร็จจะมีหอพัก ๓ หอ สามารถลดความแออัดได้ แต่ขณะนี้ยังมีความแออัด  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เป็นกังวล หากเปิดการเร ียนการสอน ประเด็นการจัดระเบียบ การเว้น
ระยะห่าง การอยู่ในหอพัก ได้ไปชมการดำเนินการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์    
จุฬาภรณ ์ฯ ดำเนินการได้ดีมาก ของเราต้องดำเนินการให้สะอาดเป็นระเบียบ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา / ข้อหารือ 
นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ 

: หารือเรื่องต้นสักบริเวณรั้วบ้านพักติดตำรวจทางหลวงโค่นล้มเนื่องจากพายฝุน 
ได้ให้ฝ่ายป้องกันดำเนินการตัด แต่มีอีกหนึ่งต้นด้านขวามือ ขออนุญาตตัดครึ่งต้น
เกรงว่าจะหักโค่นอีก   

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ต้องทำบันทึกขออนุญาตตัดถึงแม้จะอยู่ในที่เรา ต้นที่โค่นล้มทำให้เกิดความ
เสียหายหรือไม่ 

น.ส.สิริพร นันท์ตา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สำนักปลัด ฯ 

: ไม่เสียหายค่ะ ได้ประสานฝ่ายป้อง ฯ กันดำเนินการตัดต้นที่โค่นล้มและนำไม้ที่
ตัดไปเก็บไว้ที่ฝ่ายป้องกันภายในบึงราชนก 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ 

: ขอเร ี ยน เช ิญคณะผ ู ้ บร ิหารลงนามถวายพระพร  เน ื ่ อง ในว ัน เฉลิม                            
พระชนมพรรษาฯ 

นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 

: ขออน ุญาตนำเร ี ยนข ั ้ นตอนการขอใช ้และการขอถอนสภาพท ี ่ ดิ น
สาธารณประโยชน์แปลงบึงราชนกบางส่วน หลังจากศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
การขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ กรณีบึงราชนก ขณะนี้ต้องถือว่า     
อบจ.พิษณุโลก ได ้เข ้าไปใช ้ประโยชน์ในที ่ด ินน ี ้แล ้ว เม ื ่อเข ้าไปใช ้แล้ว                    
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ต้องดำเนินการ ๒ กระบวนการ ซึ่งจะดำเนินการพร้อมกันทั้ง ๒ กระบวนการ 
หรือทีละกระบวนการต้องเรียนปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ขั้นตอนแรกที่ต้องทำใน
ฐานะที่เข้าไปใช้ที่ดินแล้ว เป็นไปตาม ๑๑ ขั้นตอน (ดังรูป) เมื่อดำเนินการครบ               
๑๑ ขั ้นตอนแล้ว สามารถดำเนินการขอถอนสภาพซึ ่งใช ้เวลาพอสมควร                 
ได้รวบรวมและข้อมูลที ่ส ่วนราชการอื ่นได้ดำเนินการเป็นตัวอย่างที ่จะเริ่ม
ดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ศาลจังหวัดนครไทยทำเรื่องขอถอนสภาพที่ดินโนน
หนองใหญ่สาธารณประโยชน์ใช้เวลา ๓ ปี ตั้งแต่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งใช้เวลานานมาก กระบวนการต้องเริ่มจาก อบจ.พิษณุโลก 
ประมาณ ๓ กระบวนการ หลังจากนั ้นเป็นหน้าที ่ของที ่ด ินถึงขั ้นตอนเข้า
คณะรัฐมนตรีเป็นพระราชกฤษฎีกา ต้องเรียนทว่าเจ้าภาพควรจะเป็นผู้ที่ทำงาน
เก ี ่ยวข ้องก ับกฎหมาย ซ ึ ่ งกองช ่างจะดำเน ินการเร ื ่องแผนที ่ /แผนผัง                         
เพื ่อดำเนินการให้สำเร็จ ขอเรียนว่าที ่ดินที ่ อบจ.พิษณุโลก ตั ้งอยู ่ปัจจุบัน                   
ก็เช่นเดียวกัน เราได้ดำเนินการใช้ประโยชน์แล้ว กรณีหนองชุมแสงใช้แล้วเต็ม
พ้ืนที่ ต้องขอเต็มพ้ืนที่  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ให้แต่งตั้งคณะทำงาน ให้ฝ่ายกฎหมายร่วมเป็นคณะทำงาน ให้ดำเนินการ ๒ ที่ 
บึงราชนกและบริเวณสำนักงาน อบจ.พิษณุโลก 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ให ้กองช ่ า ง เป ็น เจ ้ าภาพเสนอเร ื ่ องส ่ ง ให ้ฝ ่ ายกฎหมายถอนสภาพ                       
แล้วตั้งคณะทำงาน ตัวอย่างของโรงเรียนกีฬา ฯ จังหวัดสิงห์บุรี เป็นหน้าที่               
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอ พื้นที่สาธารณะ                  
ถ้าอยู่ในพื้นท่ีของ อปท. ใด อปท. นั้นต้องร่วมกับนายอำเภอที่จะขออนุญาต  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: แล้วในกรณีบึงราชนกกับสำนักงาน อบจ.พิษณุโลก หน่วยงานใดต้องดำเนินการ 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: เราต้องตั้งต้นดำเนินการ กองช่างเป็นเจ้าภาพแล้วให้ฝ่ายกฎหมายยื่นเรื่องกับ 
อปท. และนายอำเภอในพ้ืนที่  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง 
 

นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ 
หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
สำนักปลัด ฯ 

: ฝ่ายกฎหมายรับทราบและรับไปดำเนินการ เบื ้องต้นการขอใช้ต้องเป็นไป
วัตถุประสงค์ที่เขียนขอ ซึ่งฝ่ายกฎหมายจะร่วมดำเนินการด้วย 

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ฯ 

: ฝากคณะทำงานที่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำร่างคณะทำงาน ควรตั้งที่ปรึกษา 
เชิญนายก อปท. หรือ ประธานสภา อปท. ในพื้นที่ อาจเชิญนายอำเภอหรือ
ตัวแทนจากสำนักงานที่ดินร่วมเป็นคณะทำงาน อีกอย่างที่เป็นห่วงคือการจัดทำ
แผนและงบประมาณดำเนินการ ในขั้นตอนการดำเนินการทุกเรื่องจะเชื่อมโยง                     
ถึงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น การรังวัด
ที่ดินและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ต้องยื่นต่อที่ดิน ค่าจัดประชุม ค่าเลี้ยงรับรอง
คณะต่าง ๆ ที ่เข้าร่วมประชุม การจัดทำแผนที ่ การจัดทำแผนผังส ังเขป                    
ในการประกอบการขอถอนสภาพหรือการขอใช้ประโยชน์ การประชาสัมพันธ์ 
(ป้ายต่าง ๆ) รวมถึงการจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ของประชาชน    
ในเขตพื้นที่ กรณีที่เกิดผลกระทบหรือมีเรื ่องร้องเรียนต่าง ๆ ฝ่ายหน่วยงาน                
ที่รับผิดชอบเล็งเห็นค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วย โดยปกติการขอใช้หรือการขอถอน
สภาพหน่วยงานที่ขอโดยส่วนมากเป็นสำนักปลัดฯ ในฐานะที่ดูแลเกี ่ยวกับ
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ขั้นตอน/กระบวนการทางกฎหมาย ในส่วนอื่น ๆ จะเป็นการสนับสนุนข้อมูล             
เชิงวิชาการ 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ที ่ได ้มอบกองช่างเป็นต้นเร ื ่องทำบันทึกแล้วส่งเร ื ่องไปยังสำนักปลัด ฯ                    
ฝ่ายกฎหมายจะต้องเป็นเจ้าของเรื่องอย่างที่ ผอ. อณุรัตน์ กล่าว  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายอำนวย ตาวงค์ 
รองปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดพิษณุโลก ที่ประชุมมอบหมาย
ภารกิจการดูแลบำรุงรักษาศาลหลักเมืองให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก ในส่วนของกองทุน การจัดงานบวงสรวงต่าง ๆ ไม่ได้มอบให้                    
อบจ.พิษณุโลก ดำเนินการ  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: การบำรุงรักษาสามารถตั้งงบประมาณในการปรับปรุง/ซ่อมแซม ได้หรือไม่ 

นายอำนวย ตาวงค์ 
รองปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ทรัพย์สินต่าง ๆ สำนักงานจังหวัดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ซึ่งสำนักงาน
จังหวัดจะดำเนินการให้ถ ูกต้อง แล้วจะทำ MOU เช ่นเดียวกับวังจ ันทน์                     
การซ่อมแซมสามารถดำเนินการได้ สำนักงานจังหวัดสามารถดำเนินการขึ้น
ทะเบียนใช้เวลาไม่นานประมาณ ๒ – ๓ วันเท่านั้น 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: หากจังหวัดโอนทรัพย์สินให้ อบจ.พิษณุโลก เราสามารถตั ้งงบประมาณ                 
ในการซ่อมแซมได้ สามารถทาสีทำให้เกิดความสวยงามได้  

ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก 

: หลังจากการประชุม ได้เข ้าพบผู ้ว ่าราชการจังหวัด เร ื ่องศาลหลักเมือง               
ซึ ่งแจ้งว่าจะเร่งดำเนินการให้ อบจ.พิษณุโลก เป็นผู ้ดูแล ซึ ่งจะได้ประสาน
สำนักงานจังหวัดเพ่ือเร่งรัดดำเนินการอีกทางหนึ่ง  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขณะนี้ใกล้ถึงเวลาจัดทำร่างข้อบัญญัติ ให้ทุกท่านพิจารณาทบทวนนโยบาย  
ด้านต่าง ๆ ที่ให้ไว้ปรากฎอยู่ในข้อบัญญัติหรือไม่ เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจ     
การส่งเสริมอาชีพ พยายามสร้างอาชีพให้กับประชาชน การส่งเสริมความรู้ให้กับ
ประชาชนเรื่องการศึกษา การท่องเที่ยว ต้องปรากฏในข้อบัญญัติ  คาดว่าร่าง
ข้อบัญญัติ จะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด  

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ฯ 

: ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรวบรวมร่างของทุกส่วนราชการที่เสนอมา รวมถึง
ของโรงเรียนทั้ง ๓ แห่ง พรุ่งนี้ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ท่านปลัด ฯ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณเชิญหัวหน้าส่วนรวมทั้งหัวหน้าฝ่ายและผู้ที่รับผิดชอบ
เกี ่ยวกับการจัดทำงบประมาณให้ประชุมผ่านระบบซูม จะพิจารณาทั้งร่าง                  
ที ่จะนำเสนอให้ท ่านลงนามในญัตติเสนอต่อสภา  ฯ ให ้ท ันกำหนดว ันที่                  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ ฯ ได้ดำเนินการ
ลงระบบของกรมบางส่วนแล้วในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำ ซึ่งได้ดำเนินการ
ล่วงหน้าไปบ้างแล้ว ฝากสำนักงานเลขา ฯ ในปีนี ้จะเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ต ่อสำน ักงานเลขา ฯ เร ียนท ่าน
ประธานสภา ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (วันศุกร์) และขอประสานแจ้ง
ให้เชิญประชุมสภา ฯ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ พยายามเร่งดำเนินการ
ให้องค์กรได้คะแนนประเมินในส่วนนี้ด้วย  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ๑. ให้ดำเนินการให้ทันตามระยะเวลา  
  ๒. ให้กองคลังรายงานเรื ่องงบประมาณให้ทราบภายในวันนี ้ เนื ่องจาก                    
ต ้องประช ุมเร ื ่องงบประมาณในว ันพร ุ ่ งนี้  จะได ้ม ีข ้อเสนอแนะกับทาง                                
สภาผู้แทนราษฎร 






